

Die Linke



Katalin Gennburg

Kính gửi các quý vị hàng xóm,

Là một đứa trẻ lớn lên ở miền Đông, tôi hiểu rõ cuộc sống trong các khu chung cư lớn và nhà liền kề với tất cả vẻ đẹp, sự đa dạng và cả những thách thức của nó. Tôi mong muốn con gái tôi có một tương lai hòa bình và hành tinh của chúng ta vẫn có thể sinh sống được cho các thế hệ tương lai. Để đạt được điều đó, chúng ta cần bảo vệ khí hậu một cách xã hội chấp nhận được.

Là một thành viên của Hội đồng Nghị viện Berlin được bầu trực tiếp bởi các công dân, tôi đấu tranh cho giá thuê nhà thấp và một thành phố có thể chi trả được. Dân chủ có nghĩa là người dân có quyền tham gia vào việc lập kế hoạch đô thị tốt. Chúng ta cần những con đường ngắn và một hệ thống cung cấp dịch vụ gắn gũi với các nhà trẻ, trường học, bác sĩ và nhà thuốc. Ngay cả những người có thu nhập trung bình sở hữu một ngôi nhà nhỏ cũng không nên bị gánh nặng bởi thuế đất quá cao của CDU!

Vì vậy, tôi xin quý vị hãy bỏ phiếu cho tôi vào ngày 23 tháng 2 để tôi có thể vào Quốc hội Đức và cho đảng của tôi, Die Linke.

Cuộc sống phải có thể chi trả được.

Một căn hộ ấm áp hoặc bơ trên bánh mì của con cái không nên trở thành xa xỉ. Chúng ta có thể đạt được điều đó nếu chúng ta bảo vệ người dân bằng cách đặt giới hạn giá cho thực phẩm cũng như điện và gas! Mọi người đều sợ chiến tranh. Vì vậy, chúng ta cần một chính sách hòa bình tốt. Thay vì các mục tiêu tăng cường quân sự mới, chúng ta cần các bước cụ thể cho ngoại giao. Và làm thế nào về một quỹ đặc biệt 100 tỷ euro cho chính sách giáo dục? Với một giới hạn giá thuê nhà toàn quốc, việc ở sẽ trở nên có thể chi trả được, vì giá thuê nhà đang trở thành nguy cơ nghèo đói cho nhiều người. Ngoài ra, chúng ta cần chấm dứt thuế đất quá cao của CDU, đặc biệt là ở phía Đông thành phố.

Việc cung cấp bác sĩ phải được đảm bảo. Cả việc chăm sóc người thân cũng vậy, vì tất cả mọi người đều muốn già đi trong sự tôn trọng. Vì vậy, tôi cũng đấu tranh cho việc chấm dứt hệ thống y tế khác nhau cho bệnh nhân tư nhân và bệnh nhân bảo hiểm, cho một hệ thống bảo hiểm y tế và chăm sóc sức khỏe đoàn kết. Tất cả mọi người đều phải đóng góp, kể cả những người có thu nhập cao!

Không ai nên sống trong nghèo đói. Chúng ta làm cho lương hưu pháp định trở thành một sự đảm bảo tuổi già an toàn cho tất cả mọi người bằng cách bao gồm tất cả những người lao động – được tài trợ một nửa bởi các công ty và người lao động. Và tôi đấu tranh cho một sự đảm bảo tài chính cơ bản thực sự cho trẻ em.

Về tôi:

Tôi đến Berlin để học tại Đại học Kỹ thuật và hiện nay tôi có bằng triết học và bang lịch sử. Câu hỏi về cách các thành phố thay đổi đã làm tôi quan tâm từ khi tôi chuyển từ một thành phố đang thu hẹp ở miền Đông đến vành đai Berlin. Sinh năm 1984 tại Weißenfels, tôi đã trải qua thời kỳ chuyển đổi khi còn là một đứa trẻ. Việc nhiều người mất việc làm và bạn bè cùng gia đình họ di cư theo công việc đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến tôi.

Tôi là thành viên của Die Linke từ năm 2002. Năm 2016, tôi lần đầu tiên được bầu vào Hội đồng Nghị viện Berlin và từ đó đã giành được ghế trực tiếp ba lần. Các lĩnh vực tôi quan tâm trong Hội đồng Nghị viện là phát triển đô thị, chính sách xây dựng và môi trường. Tôi ủng hộ một thành phố mà con người là trung tâm, không phải lợi ích lợi nhuận..

Cách liên hệ với tôi

- ☎ số điện thoại: (030) 541 213 0
- ✉ Email: info@katalingennburg.de
- ✖ X: [@die_gennburg](https://twitter.com/die_gennburg)
- 📷 Instagram: [@politikinmode](https://www.instagram.com/politikinmode)
- 🌐 trang web: www.katalingennburg.de

